

ดุสิต อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล ขยายแบรนด์ดุสิตธานีใน ฟิลิปปินส์ เซ็นสัญญาบริหารโรงแรมหรูบนเกาะมัด

ตัน



กรุงเทพฯ 19 มิถุนายน 2560 – ดุสิต อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล ร่วมลงนามในสัญญากับ บริษัท โรบินสัน แลนด์ คอร์ปอเรชั่น (Robinsons Land Corporation) บริษัทอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศฟิลิปปินส์ เพื่อบริหารโรงแรมดุสิตธานี มัดตัน เซบู ซึ่งจะเป็นรีสอร์ทระดับห้าดาวตั้งอยู่บนคาบสมุทรทางตอนเหนือของเกาะมัดตัน โดยมีกำหนดเปิดให้บริการในไตรมาสสุดท้ายของปี 2561

รีสอร์ทใหม่ริมชายหาดแห่งนี้มุ่งเจาะตลาดกลุ่มนักท่องเที่ยวและนักเดินทางเพื่อธุรกิจ โดยจะประกอบไปด้วยห้องพักแขกจำนวน 271 ห้องกระจายในอาคาร 3 หลังรวมกัน มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบรูปแบบ ได้แก่ ร้านอาหาร 3 ร้าน ล็อบบี้เล่าจันท์ สปา สระว่ายน้ำกลางแจ้งขนาดใหญ่ และห้องประชุมที่มีขนาดกว้างถึง 1200 ตารางเมตร พร้อมกับการบริการที่เปี่ยมความเป็นไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ดุสิตธานี

เกาะมัดตันตั้งอยู่ห่างจากเกาะเซบูเพียงไม่กี่กิโลเมตรในภูมิภาคเซ็นทรัลวิซายาส และเป็นรัฐจักในฐานะแหล่งท่องเที่ยวระดับหรู เนื่องจากสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติที่ล้อมรอบด้วยแนวปะการังจึงเหมาะสำหรับกิจกรรมดำน้ำทั้งน้ำลึกและน้ำตื้น อีกทั้งเป็นที่ตั้งของสมาคมเรือใบและพิพิธภัณฑสถานน้ำแห่งเดียวในวิซายาส บนเกาะมีสนามบินนานาชาติมัดตัน ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างขยายพื้นที่ครั้งใหญ่เพื่อให้สามารถรองรับจำนวนนักท่องเที่ยว 12.5 ล้านคนต่อปี โดยในปีนี้อคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาที่เกาะจำนวน 10 ล้านคน ซึ่งเพิ่มขึ้นคิดเป็น 12% จากปีที่ผ่านมา การเดินทางจากสนามบินถึงโรงแรมดุสิตธานี มัดตัน เซบู ทางรถยนต์ใช้เวลาประมาณ 30 นาทีโดยประมาณ

โรงแรมดุสิตธานี มัดตัน เซบู จะเป็นโรงแรมแห่งที่ 3 ภายใต้แบรนด์ดุสิตธานีในประเทศฟิลิปปินส์ นอกเหนือจากโรงแรมดุสิตธานี มะนิลา และโรงแรมดุสิตธานี เรสซิเดนซ์ ดาเวา นอกจากนี้ดุสิต อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนลยังเตรียมที่จะเปิดวิทยาลัยดุสิตบริหารการโรงแรม (Dusit Hospitality Management College) สถาบันการศึกษาการบริหารโรงแรมรูปแบบใหม่ที่ผสมผสานการเรียนการสอนในโรงเรียนเข้ากับโรงแรมดุสิตดีทู เดอะฟอรัท เป็นแห่งแรก โดยมีกำหนดเปิดตัวภายในปี 2561 ทั้งนี้ โครงการอื่นๆ ที่กำลังอยู่ระหว่างการพัฒนาในฟิลิปปินส์ยังประกอบด้วย โรงแรมดุสิตปรีนเซสเซบูซิตี โรงแรมดุสิตดีทูดาเวา และโรงแรมดุสิตดีทู รีสอร์ท ชานจวน

“การเป็นพันธมิตรกับเจ้าของโรงแรมในตลาดหลักๆ อย่างฟิลิปปินส์ มีความสำคัญต่อการเติบโตที่ยั่งยืนและการสร้างผลกำไรในระยะยาวของดุสิต อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล” นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม ดุสิต อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล กล่าว “บริษัท โรบินสัน แลนด์ คอร์ปอเรชั่น มีชื่อเสียงด้านการพัฒนาคุณภาพเป็นอันดับหนึ่ง เรา รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่พวกเขาเลือกดุสิต อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล ให้บริหารโรงแรม และเราตื่นเต้นที่จะทำให้โรงแรมแห่งใหม่นี้ประสบความสำเร็จเมื่อเปิดให้บริการ”

มร. เฟรเดอริก โก (Mr Frederick D. Go) ประธานบริษัท โรบินสัน แลนด์ คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “เกาะมัตตันมีศักยภาพที่จะกลายเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวที่สำคัญ ซึ่งเราเชื่อว่าการจับมือกับดุสิต อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล ที่มีความเชี่ยวชาญด้านบริหารโรงแรมระดับห้าดาว ให้มาบริหารโรงแรมดุสิตธานี มัตตัน เซบู จะยิ่งช่วยกระตุ้นการเติบโตดังกล่าวให้สูงขึ้นอย่างแน่นอน”

ปัจจุบัน ดุสิต อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล บริหารโรงแรมทั้งหมด 29 แห่ง ทั่วโลก และมีโรงแรมที่กำลังจะเปิดให้บริการใน 3 ปีข้างหน้าภายใต้แบรนด์ ดุสิตธานี ดุสิตดีทู ดุสิตปรินเซส และดุสิตเดวาราณา เพิ่มขึ้นอีก 51 โครงการ

ข้อมูลเกี่ยวกับดุสิต อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล

ดุสิต อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล (หรือ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งโดยท่านผู้หญิงชนันต์ ปิยะอุย เมื่อปี พ.ศ. 2491 ผู้ก่อตั้งโรงแรมปรินเซสแห่งแรกขึ้นบนถนนเจริญกรุง ดุสิต อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล เป็นผู้นำด้านบริหารโรงแรมและด้านการศึกษา ปัจจุบันดุสิต อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล บริหารโรงแรมและรีสอร์ทรวม 4 แบรนด์ คือ ดุสิตธานี ดุสิตดีทู ดุสิตปรินเซส และดุสิตเดวาราณา โดยมีโรงแรมที่เปิดให้บริการแล้วทั้งหมด 29 แห่ง และกำลังจะเปิดให้บริการในระยะเวลา 3-5 ปีข้างหน้าเพิ่มอีก 51 แห่งทั่วโลก อาทิ ออสเตรเลีย ภูฏาน จีน อินโดนีเซีย เคนยา พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ตุรกี โอมาน กาตาร์ และสหรัฐอเมริกาฮาวาย

นอกเหนือจากธุรกิจโรงแรม ดุสิต อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล ยังดำเนินธุรกิจเทวาร์ณีย์ สปา และการศึกษา โดยได้ก่อตั้งวิทยาลัยดุสิตธานีขึ้นในปี พ.ศ. 2536 สถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและปริญญา ซึ่งมีสาขาอยู่ที่กรุงเทพและพัทยา อีกทั้งยังบริหารโรงเรียนสอนประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต และล่าสุดได้เปิดโรงเรียนดุสิตธานีการโรงแรม ด้วยหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานสมรรถนะและความสามารถในการให้บริการของบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวแห่งอาเซียน (ASEAN Common Competency Standards Framework for Tourism Professionals) อีกด้วย

ดุสิต อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล มีแผนเปิดตัว Dusit Hospitality Management College ที่กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งจะเป็นโมเดลใหม่ที่ผสานธุรกิจโรงแรมและการศึกษาไว้ด้วยกัน โดยมีแผนเปิดให้บริการในปี 2561